

สรุปข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต.
ประธาน พล.ต.ท.ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต.

	ข้อสั่งการ	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	<p>เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหาร รร.นรต. :</p> <p>๑) ให้ถือปฏิบัติเดือนละครั้งเหมือนเดิม</p> <p>๒) ให้หน่วยเตรียมข้อมูลแถลงผลปฏิบัติงานรอบ ๑ เดือน เป็น PWP มีภาพประกอบ</p> <p>๒) เพิ่มวาระประชุมสโมสร รร.นรต. ครั้งชั่วโมงท้าย</p> <p>๓) ปรับเวลาเริ่มประชุมเป็น ๐๙.๐๐ น.</p>	ผบช.	คณะกรรมการ, ทุกหน่วย
๒	<p>เรื่องโครงการฝึกความเข้มแข็งของจิตใจ นรต. (ลงชื่อบนโลงศพ) : ให้ ปค. ควบคุมการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์โครงการด้วย</p>	ผบช.	ปค.
๓	<p>เรื่องการขยายวงเงินงบประมาณศึกษาดูงานประเทศจีน : ให้ อก.หาวิธีการเพิ่มวงเงินให้เท่า/ใกล้เคียงของเวียดนาม (ล้านกว่าบาท) เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรไปศึกษาดูงานให้มากขึ้น โดยอ้างเพื่อรองรับความสัมพันธ์ทางอาเซียนประกอบ</p>	ผบช.	บก.อก.
๔	<p>เรื่องการสร้างระบบการฝึกและการเรียนให้มีความสำคัญสองด้านเท่ากัน (combine) :</p> <p>๑) นรต.ชั้นปี ๑,๒ ให้ความสำคัญเป็นอัตลักษณ์ รูปลักษณ์ ระเบียบวินัย (junior)</p> <p>๒) นรต.ชั้นปี ๓,๔ ให้น้ำหนักวิชาการ ความทันสมัย ความเป็นผู้ใหญ่ (senior)</p> <p>เพื่อสร้างความเหมาะสม และเป็นแบบอย่างสำหรับสถาบันวิชาชีพเฉพาะทาง</p>	ผบช.	ปค. ๓ คณะ
๕	<p>เรื่องการฝึกแบบโมดูล :</p> <p>๑) ให้ ๓ คณะ เริ่มใช้โมดูลที่ผลิตไปแล้ว นำมาฝึกสอน นรต.เทอมการศึกษาต่อไป</p> <p>๒) สั่งการเพิ่มเติมให้ ๔ บก.+ ๓ คณะ เตรียมผลิตโมดูลใหม่ หน่วยละ ๑ โมดูล (เฉพาะ ตศ. ๒ โมดูล) เพื่อเตรียมนำเสนอตอนไปศึกษาดูงานที่อินโดนีเซีย</p> <p>๓) ให้นำเสนอโครงสร้างโมดูลใหม่ใน ๓๐ ต.ค.๕๘ และเริ่มสาธิตใน ๑๕ พ.ย.๕๘</p> <p>๔) ให้ ศบศ. มีหน้าที่ Comment เสนอความเห็นเพิ่มเติม</p>	ผบช.	๓ คณะ ๔ บก.+๓ คณะ ” ศบศ.
๖	<p>เรื่องหลักสูตร กอน.สายครูอาจารย์ : ให้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญ เน้นการสอนให้ตรงกับหลักสูตร เน้นบุคลิกภาพสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู เน้นความทันสมัย เพื่อผลิตครูอาจารย์ต้นแบบ ออกไปสอนให้ความรู้ตำรวจ</p>	ผบช.	๓ คณะ, ศบศ.
๗	<p>เรื่องเน้นย้ำการเชิญอาจารย์ภายนอกมาสอนหลักสูตรต่างๆ ใน รร.นรต. : มอบให้ประธานสภาคณาจารย์ ช่วยพิจารณาถ่วงดุล</p> <p>๑) คัดเลือกครูอาจารย์ที่เหมาะสมเข้ามาสอน ไม่ควรเชิญอาจารย์ที่มีอคติกับสถาบัน</p> <p>๒) ช่วยหาวิธีการป้องกันการหลบของ นรต. ในห้องเรียน</p> <p>๓) ช่วยแก้ไขแบบประเมินอาจารย์ให้เหมาะสมชนิดแบบที่มีตัวแปรผัน</p>	ผบช.	ประธานสภา- คณาจารย์
๘	<p>เรื่องโครงการรวบรวมพยานหลักฐานโดยใช้ระบบไอที :</p> <p>๑) ให้ นว.เห็นความสำคัญ และตั้งใจทำโครงการให้สำเร็จ</p> <p>๒) เน้นการสอน นรต.ทุกชั้นปี โดยสอดแทรกแนวคิดในความเป็นพนักงานสอบสวน และวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ</p>	ผบช.	นว.
๙	<p>เรื่องมอบหมายงานให้คณะ สค. ดำเนินการ :</p> <p>๑) โครงการ Police Story Plus ให้ถือเป็นนโยบาย และวางแผนดำเนินการต่อไปให้สำเร็จ (ใช้งบประมาณจากสโมสร รร.นรต.)</p> <p>๒) การสอนวิชาภาษาอังกฤษ นรต. ให้แยกห้องเรียนและแบ่งกลุ่ม/ระดับ นรต. ตามความสามารถ เพื่อสะดวกต่อการสอน และมุ่งหมายให้ นรต. พูดยึด</p>	ผบช.	สค.

	ข้อสั่งการ	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑๐	<p>เรื่องแจ้งเพื่อทราบ :</p> <p>๑) สรุปการจัดแข่งขันยิงปืน รร.นรต. เมื่อ ๑๒-๑๓ ก.ย.๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้น้อยกว่ารายจ่าย เนื่องจากมีกระสุน+แผ่นเป้าคงเหลือรอการจำหน่ายแก่ Member และเงินลงทุนอุปกรณ์ที่ซื้อไว้ใช้ประจำสนาม เพื่อการแข่งขันในครั้งต่อไป - ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ด้านการประชาสัมพันธ์มีช่วงเวลาน้อย - เน้นการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ รองรับทัวร์นอก - รางวัลการจัดแข่งขันครั้งต่อไป ควรเป็นถ้วยพระราชทานฯ - ขาดสปอนเซอร์ ให้การสนับสนุน <p>๒) หนังสือรายงานผลปฏิบัติงาน รร.นรต.ประจำปี ๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - จะแจกจ่ายทุกหน่วยงานระดับ บช., สถาบันการศึกษา, รร.เหล่าทัพ เพื่อการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน รร.นรต. <p>๓) ผบ.ตร. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการรับ นรต.จากนักเรียน ม.ปลาย หรือเทียบเท่า</p>	ผบช.	ทุกหน่วย
๑๑	<p>เรื่องนโยบายชุดฝึกสีกกรมท่า (น้ำเงินเข้ม) : ให้ บก.ปค. เสนอเรื่องขอเปลี่ยนชุดฝึก นรต. จากเดิมชุดสีเขียวเป็นสีกรมท่า โดยให้เริ่มใช้กับ นรต. ในรุ่นต่อไป</p>	ผบช.	ปค.
๑๒	<p>เรื่องการตัดเสื้อยืดคอปกแจกข้าราชการตำรวจและ นรต. : มติที่ประชุม เห็นชอบ</p> <p>๑) ให้ใช้เงินบริจาค ภ.๗ ที่ได้รับบริจาคจากการจัดงานประกวดพระ (๗ แสบบาท) จัดทำในวงเงิน ๖ แสบบาท</p> <p>๒) ส่วนเหลืออีก ๑ แสบบาท นำเข้ากองทุนสวัสดิการ รร.นรต.</p>	ผบช.	คณะกรรมการเห็นชอบ
๑๓	<p>เรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการของ รร.นรต. ประจำปี ๒๕๕๘ : นโยบาย</p> <p>๑) ให้จัดเลี้ยงตอนเย็น (อังคาร ๒๙ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่หอประชุมชุมชนหะวัน</p> <p>๒) ให้ทุกหน่วยแจ้งตำรวจในสังกัดทุกคนมาร่วมงาน เพื่อสร้างความประทับใจ</p> <p>๓) ให้ บก.ปค. จัด นรต.แสดงมุทิตาจิต บนเวที ๑ ชุด (ร้องเพลงหมู่)</p> <p>๔) แจกวงดนตรีแชมเบอร์ สก.ตร. มาบรรเลงในงาน</p> <p>๕) จัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็นโต๊ะจีนวงเงินไม่เกิน ๒ พันบาท เฉพาะข้าราชการตำรวจ ส.+ป. ส่วนลูกจ้างให้จัดรวมในช่วงวันปีใหม่</p> <p>๖) มอบ พ.ต.อ.ธานีรินทร์ฯ รับผิดชอบดำเนินรายการ + ออกรูปแบบจัดงานให้ผู้ร่วมงานสนุกสนาน/อยู่ร่วมงานนาน</p> <p>๗) มอบ พ.ต.อ.ฉลองเกียรติฯ ตกแต่งสถานที่+วีดีทัศน์ ให้มีภาพผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุปรากฏบนจอตลอดงาน รวมทั้งระบบเสียงด้วย</p> <p>๘) ให้ ๔ บก.+ ๓ คณะ จัดแสดงสั้นบนเวที ไม่เกิน ๑๐ นาที</p> <p>๙) การแต่งกายชุดสุภาพ</p>	ผบช.	<p>ทุกหน่วย</p> <p>”</p> <p>ปค.</p> <p>อก.</p> <p>อก.</p> <p>พ.ต.อ.ธานีรินทร์</p> <p>พ.ต.อ.ฉลองเกียรติ</p> <p>๔ บก., ๓ คณะ</p> <p>ทุกหน่วย</p>
๑๔	<p>เรื่องการดูแล การใช้จ่าย การบริหารเงินสโมสร รร.นรต. :</p> <p>๑) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกท่านใช้สิทธิ์ความเป็น ทน.หน่วย ช่วยดูแลการใช้เงินสโมสรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ คือช่วยเหลือสนับสนุนคนใน รร.นรต. ในสิ่งที่ยังราชการไม่สามารถให้ได้ หรือไม่ทันต่อการณ์</p> <p>๒) ให้ชมรมยิงปืนฯ ใช้คืนเงินสโมสรที่ยืมไปจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน รร.นรต. ให้ครบตามจำนวนด้วย (ประมาณ ๘ แสบบาท)</p>	ผบช.	<p>ทุกหน่วย</p> <p>ชมรมยิงปืน</p>